
sþ. 480. Fyrirspurnir. [171. mál]
I. Til flugmálaráðherra um slys á Keflavíkurflugvelli.

Frá Áka Jakobssyni.

1. Hve mörg slys hafa orðið á Keflavíkurflugvelli nú í vetur? Óskast þau upp-
talin, hvenær þau urðu og hve stórvægilegt tjón hafi leitt af þeim.

2. Hefur ráðherrann látið fara fram rannsókn á orsökum þeirra slysa? Ef svo
er, hver er niðurstaða þeirra rannsókna?

II. Til flugmálaráðherra um olíutanka á Keflavíkurflugvelli.

Frá Áka Jakobssyni.

1. Frá hvaða tíma greiðir Olíufélagið h/f leigu eftir olíugeyma á Keflavíkur-
flugvelli?

2. Hve mikið tankarými hefur félagið til afnota, og hver er ársleigan eftir það?
3. Hafa öðrum olíufélögum verið látnir í té tankar á vellinum?

III. Til ríkisstjórnarinnar .um tilkostnað ríkissjóðs við landspróf.

Frá Jónasi Jónssyni.

Hve mikil útgjöld hefur ríkissjóður haft árlega við hinar ýmsu tegundir
landsprófa ?

IV. Til ríkisstjórnarinnar um tekjur og tilkostnað við kvikmyndahús háskólans.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Hve miklar hafa verið "brúttó" og "nettó" tekjur háskólans af kvikmynda-
húsi hans ár hvert, síðan starfræksla þess var hafin '1

2. Hve mikið hefur þetta kvikmyndahús hækkað tilkostnað kvikmyndahúsa
á íslandi með háum boðum fyrir notkun mynda?

3. Hve mikið hefur þetta kvikmyndahús greitt forstöðumanni sínum, sem jafn-
framt var einn af kennurum háskólans, sem árleg laun, þóknun og útgjöld
við ferðir?

V. Til ríkisstjórnarinnar um kostnað við húsameistara og eftirlitsstörf við nokkr-
ar stórbyggingar .

Frá Jónasi Jónssyni.
Hve mikil voru

a. húsameistaralaun,
b. eftirhtsmannslaun
við háskólabygginguna, Nýja garð, íþróttahús háskólans, bálstofu og kirkju í
Fossvogi, Þjóðleikhúsið, Sundhöllina í Reykjavík og Stýrimannaskólann nýja '1


